

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc tán đồng ngưng cuộc gặp gỡ lịch sử

Hy vọng cao về "Tuyên bố Panmunjom" sau cuộc họp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên tại khu phi quân sự

Ngày 4 tháng 5 năm 2018

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc tán đồng ngưng cuộc gặp gỡ lịch sử

Các vị lãnh đạo Giáo hội Hàn Quốc hoan nghênh kết quả của hai nghị thức ngưng chiến liên Triều do các tổ chức tại ngôi làng hòa bình Panmunjom thuộc khu phi quân sự (DMZ) và chia cách hai quốc gia này trong 65 năm qua.

"Tuyên bố Panmunjom rất quan trọng vì nó mở đường cho hòa bình và tái thống nhất thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn", Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung của Seoul phát biểu hôm 30-4.

"Tôi hoan nghênh những nỗ lực của hai nhà lãnh đạo đã tiên phong trong việc cõ vũ cõ hai bên hõ vũ khí và nắm tay nhau trên danh nghĩa hòa bình. Tôi hy vọng nhìn thấy nền hòa bình bền vững ngưng cuộc cùng cũng được phõ c hõ i trên hai miền đất nõ c cõ a chúng ta", ngài nói thêm.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nắm cõ i và nắm tay nhau khi đi qua Giõ i Tuyõ n Quân sõ (MDL) và sau đó cùng dùng tiõ c chung võ i các phu nhân.

Sõ kiõ n này đánh dõ u lõ n đõ u tiên lãnh đõ o Triều u Tiên bõ c vào lãnh thõ Hàn Quõ c trong nhiõ u thõ p niên qua và tiõ p nõ i chuyõ n viõ ng thăm Bõ c Kinh cõ a ông Kim gõ n đây, hõ i kiõ n Chõ tõ ch Trung Quõ c Tõ p Cõ n Bình, mõ t đõ ng minh thân cõ n và là nhà tài trợ cho chõ đõ này.

Ông Kim đã đến nhà số hai nghìn Tờng thờng Mĩ Donald Trump vào tháng tời, và giờ đây ông nói ông cũng muốn cuộc hai nghìn giờ a hĩ đĩ c tĩ chĩ c DMZ.

Singapore và thĩ đô Ulaanbaatar cĩ a Mĩng Cĩ cũng đĩ c xem là nĩi có khĩ năng tĩ chĩ c cuĩ c hĩ p mĩ t giĩ a hai nhà lãnh đĩ o này.

Triĩ n vĩ ng cĩ a cuĩ c hĩ p sĩ p tĩ i đĩ c nhiĩ u ngĩĩ i quan tâm vì cách đây không lâu, hai nhà lãnh đĩ o đĩ a tĩ n công nhau bĩ ng hĩ a tiĩ n.

Chĩ a tĩ ng có đĩ c ng kim tĩ ng thĩ ng nào cĩ a Mĩ hĩ i kiĩ n ngĩĩ i lãnh đĩ o Triĩ u Tiên.

Ngoài ra, ông Trump còn giờ ông Kim là "Gĩ hĩ a tiĩ n" trong mĩ t lĩ i bình luĩ n khi tình hình căng thĩ ng leo thang, và ông Kim đáp trĩ lĩ i bĩ ng cách giờ ông Trump là "lĩi già lĩ m cĩ m".

Kĩ ch bĩ n đĩ đã thay đĩ i, làm đĩ y lên hy vĩ ng vĩ mĩ t bán đĩ o triĩ u tiên phi hĩ t nhân và tăng các cuĩ c giao lĩ u giĩ a các gia đĩnh bĩ chiĩ n tranh chia rĩ, và đĩ c các vĩ chĩ c sĩ c Giáo hĩ i xem là đĩ ng thĩi mĩ đĩ u, hy vĩ ng mĩ t ngày nào đĩ hai miĩ n Triĩ u Tiên tĩi thĩ ng nhĩ t.

"Tôi tin rĩ ng ngĩĩ n lĩ a cĩ a Chúa Thĩnh Thĩ n vĩ n chĩ a tĩ t", Đĩ c Hĩ ng y Yeom nói. Ngĩi chĩ p nhĩ n vai trò làm Giĩm quĩ n Tông Tòa cĩ a Bình Nhĩĩ ng, thĩ đô cĩ a Triĩ u Tiên, mĩ c rĩ t khĩ khĩn đĩ đĩ n quĩ c gia cĩ ng sĩ n này.

"Tuy nhiên vĩ n có các tín hĩ u giờ p giờ Chúa trong lĩ i cĩ u nguyĩ n tha thĩi t, năng lãnh nhĩ n các bí tích và khao khát tìm kiĩ m Chúa. Tôi sĩ cĩ u nguyĩ n xin cho có ngày tôi có thĩ giờ p đĩ c các tín hĩ u cĩ a giáo phĩ n Bình Nhĩĩ ng và cĩ hành phĩ ng vĩ cùng hĩ".

Hai nhà lãnh đĩ o Triĩ u Tiên kĩ t thúc cuĩ c hĩ p thĩĩ ng đĩ nh bĩ ng cách công bĩ Tuyên bĩ Panmunjom vĩ Hòa bình, Phĩ n vinh và Thĩ ng nhĩ t cĩ a Bán đĩ o Triĩ u Tiên.

Hồi cam kết cùng nhau làm việc để thúc đẩy tiến trình Triều Tiên, và những công việc đang diễn ra khi cuộc chiến ác liệt thúc đẩy những việc ký kết hiệp định đình chiến, và đến tận những nguyên nhân hòa bình mới.

Hồi còn cam kết đẩy mạnh hòa giải, hòa bình, phồn vinh và cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên trong khi tiếp tục theo dõi một loạt những cuộc đàm phán để đạt được mục đích này bằng tất cả những nỗ lực trong những thập niên gần đây, gồm cả những cuộc đàm phán tại khu công nghiệp chung.

Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất đối với ông Trump và các nhà lãnh đạo khác ở châu Á và các nơi khác trên thế giới là giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau một loạt những đàm phán hạt nhân của Triều Tiên trong vài năm qua.

Độc Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Kwangju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, cũng hết lời khen ngợi kết quả của cuộc họp thượng đỉnh này.

"Một trang sử mới đã bắt đầu và sẽ chung sống và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đánh dấu sự kết thúc lịch sử đối đầu và đấu tranh lâu nay của chúng ta", ngài nói hôm 29-4.

"Tôi hy vọng ... đây sẽ là bàn đạp hàng đầu cho hòa bình ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới".

"Điểm quan trọng đối với hòa bình đó là chúng ta cần phá tan những kiến trúc đối đầu nhau thông qua hiểu biết lẫn nhau. Việc này sẽ được thực hiện qua việc tăng cường giao lưu giữa những người trong tôn giáo", ngài nói thêm.

"Về phía người Công giáo, chúng ta sẽ liên lạc với Hội Công giáo Hàn Quốc và tìm kiếm cách để đẩy mạnh giao lưu".

Độc cha Lazarus You Heung-shik của Daejeon, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục, nói thêm rằng thượng đỉnh này là công việc của Chúa ban để khai mở những điều thiện và bắt đầu con đường hòa giải. "Hiện nay trách nhiệm của chúng ta là giúp thúc đẩy tuyên bố

này".

"Kitô h[u]c n[hi]n s[ai] m[ang] làm vi[ệ]c cho Chúa, giúp hai mi[ệ]n Tri[ệ]u Tiên tái th[oi]ng nh[ật]".

Đ[ạ]c Thánh cha Phanxicô cũng bình lu[ậ]n v[ề] cu[ố]c h[ọ]p l[ạ]ch s[ai] này hôm 29-4 sau khi h[ọ]ng đ[ạ]n c[ủ]u nguy[ên] t[ại] Qu[ố]ng tr[ị]ng Thánh Phêrô.

"Tôi c[ủ]u nguy[ên] cho H[ội] ngh[ị] th[oi]ng đ[ạ]nh liên Tri[ệ]u hôm th[ứ] Sáu đ[ể] c[hi]nh thành công t[ư]t đ[ể]p và s[ai] cam k[ế]t dứt c[á]m c[á] các nhà lãnh đ[ạ]o hai bên, tham gia ti[ến] trình đ[ể]i tho[ạ]i chân th[oi]t h[oi]ng t[ại] m[ột] bán đ[ạ]o Tri[ệ]u Tiên không còn vũ khí h[oi]t nhân", ngài nói.
UCAN Vietnam
